






THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

STUART LINDSAY ISAACS		
	Luật sư thành viên, Công ty Luật King & Spalding	
	Singapore	
	stuart@stuartisaacsqc.com	
	Ngôn ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức	
Lĩnh vực chuyên môn		
Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Thương mại quốc tế, Vận chuyển đường biển		
Kinh nghiệm trọng tài		
<p>Chambers Asia vinh danh Stuart là trọng tài viên hàng đầu trong Chambers UK nhờ khả năng pháp lý, kỹ thuật và chiến lược quốc tế. Ông được vinh danh trong bảng xếp hạng The Legal 500 cũng như nhiều bảng xếp hạng danh giá khác.</p> <p>Từ năm 1978, ông hoạt động trong các lĩnh vực luật thương mại, trọng tài quốc tế và luật pháp EU, đồng thời có kinh nghiệm tố tụng và trọng tài trong các loại tranh chấp ngân hàng và tài chính, thương mại quốc tế, bảo hiểm, vận chuyển, dân sự, luật cạnh tranh và các hành vi thương mại khác. Ông cũng tham gia vào việc hòa giải các tranh chấp thương mại với tư cách là hòa giải viên được ADR Group công nhận và Hòa giải viên trong danh sách của Trung tâm Hòa giải Singapore. Thực tiễn tố tụng tại Tòa án Tối cao, Tòa phúc thẩm, Tòa án Thương mại, Tòa án Tối cao và trong các khu vực pháp lý khác của Khối thịnh vượng chung. Thường xuyên tư vấn về các vấn đề luật thương mại ở Singapore, Hồng Kông, các nơi khác ở châu Á và Caribbean (bao gồm BVI, Quần đảo Cayman, Trinidad và Antigua).</p> <p>Hơn 37 năm kinh nghiệm tố tụng và trọng tài với tư cách là cố vấn và hơn 20 năm kinh nghiệm làm trọng tài viên. Ông đã là trọng tài viên trong hơn 100 vụ trọng tài thương mại quốc tế được thực hiện theo thủ tục trọng tài tại SIAC, ICC, LCIA, LMAA, UNCITRAL, ICSID và các Quy tắc khác cũng như trọng tài vụ việc. Ngoài ra, ông là Trọng tài viên trong danh sách tại SIAC, HKIAC, KCAB và KLRCA, thành viên SI Arb và ACICA.</p>		
Quá trình đào tạo		
Trường Aske của Haberdashers, Elstree, Herts		

(1971-1974)	Đại học Downing, Cambridge
1974	Cử nhân Luật
1977	Thạc sỹ Luật danh dự
(1975-1976)	Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ
	Licence spécial en droit européen Grande Distinction
Quá trình công tác	
4/1991	Cố vấn của Nữ hoàng
3/1997	Thư ký của Tòa án Hoàng gia
11/1999	Bencher được bổ nhiệm của Lincoln's Inn
9/2004	Phó Chánh án Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales
Thành viên tổ chức nghề nghiệp	
	Học bổng Đại học Downing
	Học bổng Rebecca Flower Đại học Cambridge
1975-1976	Học bổng Quỹ Wiener-Anspach
1975-1976	Chương trình học sinh Châu Âu Leverhulme Trust
	Học bổng Inn Hardwicke của Lincoln và học bổng Wigglesworth